

## 11. รายการระหว่างกัน

### 11.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2554 และ ปีงวด 9 เดือนปี 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 11.1.1 Amata Power (Bien Hoa) Limited

Amata Power (Bien Hoa) (“APBH”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดย APBH เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทร่วมกับอมตะ เวียดนามถือหุ้นร้อยละ 10 และเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2554	งวด 9 เดือน ปี 2555		
รายได้ค่าเช่า	รายได้จากการให้เช่าที่ดินสำหรับโรงไฟฟ้าในการให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	560.62	632.63	เนื่องจากอมตะ เวียดนาม ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม แต่ให้ APBH เป็นผู้ดำเนินการจึงมีความจำเป็นต้องให้ APBH เช่าที่ดินพื้นที่ 6,390 ตารางเมตรสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้อัตราค่าเช่า USD 30 ต่อตารางเมตร เป็นอัตราเดียวกับที่อมตะ เวียดนามให้กับลูกค้ารายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ค่าเช่าได้มีการจ่ายชำระครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มทำสัญญา	การให้เช่าที่ดินเป็นรายการธุรกรรมปกติของอมตะ เวียดนาม และหากพิจารณาอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข จะเห็นว่าอัตราที่เรียกเก็บและเงื่อนไขสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่อมตะ เวียดนามเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านด่ง)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2554	งวด 9 เดือน ปี 2555		
				ในปี 2540 แต่มีการทยอยรับรู้รายได้ทางบัญชี	
รายได้ค่าเช่า	รายได้จากการให้เช่าที่ดินที่สิทธิทรัพย์เพื่อการจัดจำหน่ายไฟฟ้า (transmission assets) ประกอบไปด้วยเสาไฟ และสายส่งขนาด 110 kV ตั้งอยู่	962.07	-	เนื่องจากกรรมสิทธิ์ของเสาไฟฟ้าและสายส่งเป็นของ อมตะ เวียดนาม และ APBH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องเช่าสิทธิทรัพย์ดังกล่าว โดยอมตะ เวียดนามคิดอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับการเช่าที่ดินที่สิทธิทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่ และมีสัญญาในส่วนของชดเชยเงินลงทุนในส่วนต่อขยายของสิทธิทรัพย์เพื่อการจัดจำหน่ายไฟฟ้า (transmission assets) โดยอมตะ เวียดนามจะได้รับชดเชยเงินลงทุนตามต้นทุนที่ได้ลงทุนไป	การให้เช่าสิทธิทรัพย์เพื่อการจัดจำหน่ายไฟฟ้า (transmission assets) เป็นรายการธุรกรรมปกติของอมตะ เวียดนาม โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และหากพิจารณาอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข จะเห็นได้ว่าอัตราดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าที่ดินที่อมตะ เวียดนามเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ส่วนการชดเชยเงินลงทุนชดเชยที่ดินทุนที่ลงไป ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2554	งวด 9 เดือน ปี 2555		
รายได้ค่าบริการ	รายได้จาก ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) การให้บริการน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย	76.09	127.43	APBH ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในเป็นหนึ่งในผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจึงมีการเรียกเก็บค่าบริการ (Management Fee) การให้บริการน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียแก่ APBH โดยเก็บในอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่นในนิคมอุตสาหกรรม	การให้บริการบริหารจัดการ การให้บริการน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการธุรกรรมปกติของอมตะ เวียดนาม และหากพิจารณาอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขจะเห็นว่าอัตราดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการและเงื่อนไขที่อมตะเวียดนามเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ลูกหนี้การค้า		ยกมา 4.84 เพิ่มขึ้น 76.09 ชำระแล้ว (76.45) คงเหลือ 4.48	ยกมา 4.48 เพิ่มขึ้น 127.43 ชำระแล้ว (121.94) คงเหลือ 9.97		
ค่าใช้จ่าย	ค่าไฟฟ้าให้กับ APBH เนื่องจาก APBH เป็นผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	2,399.52	2,141.39	เนื่องจาก APBH เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในนิคม อมตะ เวียดนาม จึงซื้อไฟฟ้าผ่าน APBH เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ในส่วนการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย	รายการการซื้อไฟฟ้าถือเป็นรายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยอัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่อมตะ เวียดนาม ได้รับเป็นอัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่ APBH เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เจ้าหนี้การค้า		ยกมา 173.62 เพิ่มขึ้น 2,399.52 ชำระแล้ว (2,383.95) คงเหลือ 189.19	ยกมา 189.19 เพิ่มขึ้น 2,141.39 ชำระแล้ว (2,041.14) คงเหลือ 289.44		

## 11.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในอดีตบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเช่าที่ดิน และรายการค่าบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนลูกค้าธุรกิจทั่วไป โดยผู้บริหารบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยมีนโยบายให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไกราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในข้อ 11.1)

## 11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอดีตจึงไม่ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทฯเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ที่บริษัทย่อย ได้แก่ อมตะ เวียดนาม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ อมตะ เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ได้มีมติกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทฯเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีกลไกในการพิจารณาและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทฯเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการกำหนด นิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้อง นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้อง การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น จึงมีการกำหนดนโยบายและการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นกลไกกำกับดูแลให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยหากบริษัทย่อยมีรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาประเภทและขนาดของรายการและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

#### 11.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

##### นโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยในการทำรายการระหว่างกันมีดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(6) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

##### แนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามความต้องการของสัญญา

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย